
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน 
ครั้งที่ 4/2562 

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. 
ณ  ห้องประชุมเมขลา ชั้น 3 ส านักงานเทศบาลนครตรัง 

------------------------------- 
ผู้มาประชุม 

1. นายอภิชิต  วิโนทัย  นายกเทศมนตรีนครตรัง 
2. นาย สาโรช  คงนคร  รองนายกเทศมนตรีนครตรัง 
3. นางกรรณิการ์ บัวเลิศ  รองนายกเทศมนตรีนครตรัง  
4. นายวีร์รัศมิ์  เจือกโว้น รองนายกเทศมนตรีนครตรัง 
5. นายนิคม  จันพุ่ม  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครตรัง   
6. นายวัลลภ  ช่วยบ ารุง ปลัดเทศบาล     
7. นางสาวน  าทิพย์ แสงศรีจันทร์ รองปลัดเทศบาล  
8. นางจันทิพย์  รังสิปราการ รองปลัดเทศบาล      
9. นายตรีเนตร  เหมือนเลื่อน รองปลัดเทศบาล 
10. นายสมชาย  ชิดเชื อ  ผู้อ านวยการส านักการศึกษา  
11. นายสมพงษ์  นิลประยูร ผู้อ านวยการส านักการช่าง 
12. นายนรเศรษฐ์ ชาลปติ  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
13. นายสมหมาย ยอดเพชร ผู้อ านวยการกองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม  
14. นางสุมาลี  ตาแหลม ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายก าธร  ไตรบุญ  ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์)  
2. นายจรวย  บุญล้อม  ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)  
3. นางปัญจมน  ชุมคช  ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง)  
4. นายโชติวรรธน ์ มุสิกะชะนะ ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)  
5. นางธันยากร  แพกุล  ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน)  
6. นายสุภาษิต  กัณฐสุทธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) 
7. นายทวีสิทธิ์  สมัครกิจ ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย) 
8. นายอภิรักษ์  นาคฤทธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 8 (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) 

และรักษาการในต าแหน่ง หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง 
9. นายยงยุทธ  เบญจวรางกลู ผู้อ านายการส่วนการโยธา  
10. นายสุรพล  ธิวงค ์  เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน แทนผู้อ านวยการกองคลัง 
11. นายสมชาย     ทิพย์รองพล หวัหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 
12. นางช่อน้อย  เพ็ชรประสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
13. นางณัฐกานต์ กั่วพานิช หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
14. นายนันทะ  ทองเพ็ง  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
15. นางสาววนิดา รัตนพันธุ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงานช านาญการ 
16. นางสาวธีรารัตน์ ถัทธะพร นักสุขาภิบาลปฏิบัติการ 
17. นายกิตติพงษ์ ทวนด า  วิศวกรโยธาช านาญการ 

 
18.นางสาวพรรณทิพา... 
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18. นางสาวพรรณทิพา แก้วพ่วง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
19. นางสาวทัดดาว เพ็งล า  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายแพทย์รักษ์ บุญเจริญ รองนายกเทศมนตรีนครตรัง  (ติดภารกิจ)  
2. นายรณรงค์  ทรัพย์ปรุง ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  (ติดภารกิจ) 
3. นางสาวโสภา วรานุศิษฏ์ ผู้อ านวยการกองคลัง   (ไปราชการ) 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุม  เวลา 14.00 น. 
   เมื่อที่ประชุมพร้อม เนื่องด้วย นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง ประธานในที่
ประชุม ติดภารกิจ จึงมอบหมายให้ นายสาโรช  คงนคร รองนายกเทศมนตรีนครตรัง เปิดการประชุมไปพลางก่อน 
และด าเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังนี  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายสาโรชฯ - ขอแสดงความชื่นชมกับผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคใต้ ครั งที่ 15 ในระหว่าง 
รองนายกฯ วันที่ 19-21 มิถุนายน 2562 ณ เทศบาลเมืองทุ่งสง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ซึ่งผลการแข่งขันเทศบาลนครตรังได้ ระดับที่ 1 ระดับภาค ประกอบด้วย 70 เหรียญทอง 
28 เหรียญเงิน และ 17 เหรียญทองแดง รวม 115 เหรียญ  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ครั งที่ 3/2562 
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 

นายสาโรชฯ  รายงานการประชุมฯ ครั งที่ 2/2562 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ส านักปลัดได้ส าเนาเอกสาร 
รองนายกฯ จัดส่งให้ทุกส านัก/กองไปแล้วนั น มีท่านใดจะแก้ไขข้อผิดพลาดรายงานการประชุมดังกล่าว 
นายนิคมฯ ขอให้แก้ไขรายงานการประชุมครั งที่ผ่านมา หน้าที่ 9 โดยเพิ่มข้อความให้มีความสมบูรณ์ ดังนี  
ที่ปรึกษาฯ  - หน้าที่ 9 บรรทัดที่ 28 แก้ไขข้อความจาก มติ ที่ประชุม เห็นชอบให้มีการเปิดร้านกาแฟ 

และให้น าเข้าที่ประชุมการจัดหาประโยชน์ของเทศบาลนครตรัง ในวันที่ 22 พฤษภาคม 
2562 เป็น มติ ที่ประชุม เห็นชอบให้มีการใช้อาคารในอนุสาวรีย์พระยารัษฎาฯ ถ.พัทลุง 
ต.ทับเที่ยง โดยให้มีการปรับปรุงเป็นสถานที่เกี่ยวกับพระยารัษฎาฯ และอนุญาตให้มีการ
เปิดร้านกาแฟ และให้น าเข้าที่ประชุมการจัดหาประโยชน์ของเทศบาลนครตรัง ในวันที่    
22 พฤษภาคม 2562 

มติ   -ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมฯ ตามท่ีได้มีการเสนอขอแก้ไข  

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือทราบ 
นายสาโรชฯ เรื่องท่ี 1 เรื่อง ติดตามการด าเนินงานโครงการค้างจ่ายปี 2560 – 2561 และงบลงทุน 2562  
รองนายกฯ 
น.ส.วนิดาฯ เรื่อง ติดตามการด าเนินงานโครงการค้างจ่ายปี 2560 – 2561 และงบลงทุน 2562  
นักวิเคราะห์ฯ รายงานการติดตามผลการด าเนินการโครงการค้างจ่ายปี พ.ศ.2560 – 2561 และ

โครงการประจ าปีและโครงการงบลงทุนปี พ.ศ.2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 
2562) รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 
1.โครงการค้างจ่ายปี พ.ศ.2560 – 2561 มีจ านวน 240 รายการ 

- ก าหนดรูปแบบ 28 รายการ 
- ด าเนินการทางพัสดุ 59 รายการ 
- บริหารสัญญา 19 รายการ 
- เบิกจ่าย 114 รายการ 
- ยกเลิกรายการ 20 รายการ 
เบิกจ่ายไปแล้ว เป็นเงิน 40,115,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.47 

 
 

2.โครงการ... 
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2.โครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีทั งหมด 148 โครงการ 
- ด าเนินการแล้วเสร็จ 44 โครงการ 
- อยู่ระหว่างด าเนินการ 87 โครงการ 
- ยังไม่ได้ด าเนินการ 17 โครงการ 
เบิกจ่ายไปแล้ว เป็นเงิน 123,841,470.84 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.65 

3.โครงการงบลงทุนปี พ.ศ.2562 มีจ านวน 176 รายการ 
- รายการครุภัณฑ์ 149 รายการ 
- โครงการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 27 รายการ 
ผลการด าเนินการ 
- ก าหนดรูปแบบ 58 รายการ 
- ด าเนินการทางพัสดุ 70 รายการ 
- บริหารสัญญา 30 รายการ 
- เบิกจ่าย 17 รายการ 
- ยกเลิกรายการ 1 รายการ 
เบิกจ่ายไปแล้ว เป็นเงิน 915,210 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.16 

นายวัลลภฯ  -มอบหมายกองวิชาการฯ ก าหนดประชุมติดตามเฉพาะโครงการค้างจ่ายเพื่อให้เร่งด าเนินการ 
ปลัดเทศบาลฯ  ให้ทันห้วงระยะเวลาตามระเบียบฯ 
นายนิคมฯ  -ในการประชุมฯ ครั งต่อไป ขอเสนอให้เปรียบเทียบข้อมูลจ านวนโครงการที่ต้องใช้แบบแปลน 
ที่ปรึกษาฯ  ของเดือนที่แล้วกับเดือนปัจจุบันด้วย 
มติ   ที่ประชุมรับทราบ และมอบกองวิชาการฯ ด าเนินการ จดัท าข้อมูลตามที่เสนอ 
นายสมชายฯ  เนื่องจากส านักการศึกษา จะมีโครงการมากกว่าส านัก/กองอ่ืน ขอติดตามความคืบหน้า  
ผอ.สน.การศึกษา  โครงการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลดังนี  

1. โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) รายการค้างจ่ายด าเนินการแล้วเสร็จ ยังคงค้างรายการที่
อยู่ระหว่างเบิกจ่าย เงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2560 คือ โครงหลังคาคลุม ที่เบิกจ่าย
ไปแล้ว 1 งวด และอยู่ในระหว่างการจัดซื อจัดจ้าง ยังด าเนินการยังไม่แล้วเสร็จ โดยมีข้อ
สงสัยว่าจะมีผลอย่างไรในการเบิกจ่ายงบประมาณหรือไม่ 
2. โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) รายการปรับปรุงห้องน  าอาคาร 2 และอาคาร 4 
งบประมาณ พ.ศ.2560 งบประมาณ 420,000 บาท อยู่ในขั นตอนก าหนดรูปแบบ 
3. โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง) ด าเนินการแล้วเสร็จทุกโครงการ 
4. โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) โครงการจัดซื อเตียงนอน งบประมาณ 120,000 
บาท และโครงการปรับปรุงห้องน  าอาคารห้องสมุด และหลังคาห้องเรียนปฐมวัย ให้
ด าเนินการเสนอบันทึกขอแจ้งความประสงค์มายังส านักการศึกษา 
5. โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) ระบบเครื่องเสียงและแสงสีเสียง และโครงการก่อสร้าง
ลานกิจกรรม ติดตามความคืบหน้าร่วมกับส านักการศึกษา 
6. โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) ระบบสัญญาณเสียงบอกเวลา และปรับปรุงพื นโรง
พลศึกษา เอกสารแบบแปลน ส านักการศึกษาก าลังด าเนินการเสนอเรื่องไปยังกองคลัง 
7. โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย) เอกสารแบบแปลนโครงการปรับภูมิทัศน์ลานหน้า
และหลังอาคารเรียน ส านักการศึกษาก าลังด าเนินการเสนอเรื่องไปยังกองคลัง 
8. โรงเรียนเทศบาล 8 (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) ด าเนินการแล้วเสร็จทุกโครงการ 

นายสาโรช... 
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นายสาโรชฯ  -การติดตามงบประมาณประจ าปี 2560 – 2562 กรณีการปรับแก้ไขและปรับปรุงแปลน 
รองนายกฯ โครงหลังคาของโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมของโรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) และได้มี

การสั่งหยุดการด าเนินการ ขอให้ผู้เกี่ยวข้องชี แจงความคืบหน้าให้ที่ประชุมทราบ  
นายกิตติพงษ์ฯ  - กระผมนายกิตติพงษ์ ทวนด า หัวหน้างานวิศวกรรม ซึ่งได้รับแต่งตั งเป็นกรรมการตรวจการ 
วิศวกรโยธาฯ จ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมของโรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) ขอชี แจงกรณีปัญหา

การก่อสร้างโครงหลังคาคลุม ที่แบบแปลนหลังคากันสาดมีเหล็กยื่นออกมา และได้มีการสั่ง
การให้หยุดก่อสร้างเพ่ือส่งแบบแปลนมายังส านักการช่างให้ด าเนินแก้ไขการก่อสร้างโครง
หลังคาที่มีลักษณะเหล็กยื่นออกมา และอาจจะไม่สามารถรองรับน  าหนักหลังคาได้ เพ่ือให้
เกิดความปลอดภัยแก่นักเรียน ผู้ปกครองและบุคลากรของโรงเรียน  

 - จากที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการแก้ไขแบบแปลนโครงหลังคาดังกล่าว ขณะนี ได้
ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ในระหว่างการเสนออนุมัติแก้ไขแบบแปลน เพ่ือจะได้ด าเนินการ
ก่อสร้างต่อไป 

นายวัลลภฯ -ขอให้ชี แจงรายละเอียดความเป็นมาและความผิดพลาดที่ต้องแก้ไขแบบแปลนโครงสร้างให้ 
ปลัดเทศบาลฯ ที่ประชุมรับทราบและเข้าใจว่าแก้ไขอย่างไร และหากท่านใดมีข้อสงสัยให้สอบถามเพ่ือ

ความชัดเจนที่ประชุมครั งนี   
นายกิตติพงษ์ฯ -ตัวแบบแปลนที่ด าเนินการแก้ไขโดยได้เพ่ิมทรัส (Trass) เพ่ิมเพ่ือรองรับหลังคากันสาดที่ยื่น 
วิศวกรโยธาฯ ออกมาและเป็นเหล็กที่มีน  าหนักเพ่ิมขึ น หลังจากที่ปรับแบบแปลน ก็ได้เสนออนุมัติเมื่อ

อาทิตย์ที่แล้ว 
นายสาโรชฯ -จากการที่ได้รับข้อมูลจากผู้ปกครอง คณะกรรมการโรงเรียน หากผู้ปกครอง ครู นักเรียน  
รองนายกฯ และผู้ใช้สถานที่ดังกล่าวไม่มีความมั่นใจในการใช้งาน การก่อสร้างก็ไม่คุ้มค่ากับการใช้

งบประมาณจ านวนนี ของเทศบาลนครตรัง จึงเห็นควรให้ด าเนินการก่อสร้างเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ดังนั นขอให้ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) ได้สอบถามข้อมูล
ให้เกิดความเข้าใจและสามารถตอบค าถามแก่คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองให้
เป็นที่เข้าใจตรงกัน เชิญครับ 

นายก าธรฯ -จากสภาพปัญหาข้อสงสัยแบบแปลนการก่อสร้างตามท่ีได้เสนอแนบการจัดซื อจัดจ้างนั น 
ผอ.รร.ท.1 ท าไมผู้รับเหมาออกแบบแปลนโครงสร้างหลังคาที่มีเหล็กน  าหนักประมาณ 750 กิโลกรัม

ยื่นออกมาเช่นนี  ซึ่งอธิบายว่าเป็นไปตามหลักวิศวกรรมแล้วนั น โดยเริ่มจากที่ผู้รับเหมา
ติดตั งคานหลังคาแล้วปรากฏว่าคานหลังคารองรับไม่ได้ และได้ติดตามส านักการช่างมาดู
การก่อสร้าง และได้ให้ค าแนะน าว่าผู้รับเหมาควรจัดท าแพรองรับคานดังกล่าว และ
ผู้รับเหมาได้ด าเนินการดังกล่าวแต่ยังไม่สามารถรองรับได้ ทั งนี ในความเป็นจริงโครงสร้าง
หลังคานี จะต้องใช้งานในระยะยาว ผู้รับเหมาและผู้เขียนแบบแปลนมั่นใจได้หรือไม่ จะไม่
เกิดอุบัติเหตุจนท าให้มีอันตรายถึงแก่ชีวิต จึงต้องค านึงถึงความปลอดภัยของชีวิตลูกหลาน
ของเราเป็นส าคัญ 

นายสาโรชฯ -ในหลักการการออกแบบและการด าเนินการก่อสร้างนั น จะต้องเป็นไปตามหลักวิศวกรรม  
รองนายกฯ และผู้ใช้ก็ต้องเกิดความมั่นใจในการใช้งาน และความคุ้มค่ากับงบประมาณในลงทุนด้วย 
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นายวัลลภฯ -ในการออกแบบครั งแรกท าไมออกแบบคานโดยใช้เหล็กหนักเกือบ 1 ตัน เช่นนั น ในความ 
ปลัดเทศบาล รับผิดชอบผู้ที่ลงนามในเอกสารแบบแปลนโครงการ และเอกสารการแก้ไขแบบแปลน ซึ่ง

เป็นความรับผิดชอบก็จะเกิดจากการลงนามนั น ท าไมต้องใช้เหล็กหนักเกือบ 1 ตัน มาท า
เป็นโครงกันสาด และความบกพร่องที่ เกิดขึ นเกิดจากเหตุใด ซึ่งจะต้องมีการแต่งตั ง
คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั ง 

นายกิตติพงษ์  หากกล่าวถึงความเดิม คือ แบบแปลนการก่อสร้างมีแบบแปลนเก่าและแบบแปลนใหม่แบบ 
วิศวกรโยธาฯ แปลนใหม่คือแบบแปลนที่แก้ไขแล้ว  ส่วนแบบแปลนเก่าคือแบบแปลนที่คู่กับเอกสารจัดซื อ

จัดจ้าง ซึ่งเป็นแบบที่กระผมไม่ได้ออกแบบ กระผมในฐานะหัวหน้างานวิศวกรรม ได้รับ
มอบหมายให้แก้ไข เนื่องด้วยมีความเกี่ยวข้องโดยการเป็นกรรมการตรวจการจ้าง     ผอ.
ก าธร เป็นประธานตรวจการจ้าง และกระผมในฐานะเป็นหัวหน้างานวิศวกรรม ซึ่งวิศวกรใน
เทศบาลนครตรังมีหลายท่าน  เพราะฉะนั นกระผมขอให้ทางที่ประชุมเข้าใจว่ากระผมใน
ฐานะกรรมการตรวจการจ้าง ซึ่งเป็นหนึ่งในสาม ผอ.ก าธรเป็นประธาน กระผมและช่าง
ประหยัด มีส่วนเกี่ยวข้องในคณะกรรมการตรวจการจ้าง และเมื่อเกิดปัญหา จึงได้มอบให้
หัวหน้างานวิศวกรรมด าเนินการแก้ไขแบบแปลน ซึ่งในวันนั นปลัดเป็นประธาน กระผมใน
ฐานะหัวหน้าวิศวกรรม จึงได้ด าเนินการแก้ไขแบบแปลนใหม่ ขณะนี ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ 
ซึ่งแบบแปลนใหม่จัดท าขึ นมีจ านวน 10 แผ่น และขอน าเรียนว่ามีความมั่นคงแข็งแรง
แน่นอน 100% ครับ เพราะฉะนั นหากที่ประชุมต้องการสอบถามแบบแปลนเก่าเป็น
อย่างไร กระผมตอบไม่ได้ครับ แต่แบบแปลนใหม่มีความมั่นคงแข็งแรงอย่างไร กระผมตอบ
ได้ชัดเจนครับ เนื่องจากกระผมเป็นผู้ออกแบบแปลนใหม่ที่แก้ไขครับ 

นายวัลลภฯ -จากข้อมูลท าให้ทราบว่า แบบแปลนมี 2 แบบ คือแบบเก่า และแบบใหม่ 
ปลัดเทศบาล 
ประธาน   -ดังนั นขอให้อธิบายรายละเอียดแบบแปลนแบบใหม่ที่แก้ไขแล้วเป็นอย่างไร 
นายกิตติพงษ ์ แบบแปลนแบบใหม่แก้ไข และกระผมได้น าเสนอแบบไปแล้ว ตามที่ ผอ.ยงยุทธได้ให้

นโยบายและได้ให้ข้อเสนอแนะในการออกแบบ และได้ปรับตามที่ออกแบบโดยท าเป็นทรัซ
ตัวใหญ่อีก 1 ตัว  เสริมเพ่ือรับน  าหนักตัวกันสาดตัวเพ่ิมเข้าไปเพ่ือไม่ให้มีปัญหาในอนาคต   
ซึ่งมีความมั่นคงแข็งแรงแน่นอน ในส่วนเรื่องงบประมาณโดยหลักการแล้ว เมื่อออกแบบ
เสร็จต้องส่งกลับไปยังผู้ควบคุมงานในการประมาณการราคา เพราะวต้องประมาณการ
เปรียบเทียบกับตัว boq (เอกสารแสดงราคากลางในการก่อสร้างที่ใช้ในขั นตอนการหา
ผู้รับเหมาก่อนที่จะท าการก่อสร้างรายละเอียดด้านในคือประมาณงานและราคาวัสดุ) ของ
สัญญาซึ่งผู้รับจ้างเสนอ จึงจ าเป็นต้องส่งแบบแปลนใหม่ที่แก้ไขแล้วกลับไปยังช่างคุมงาน
ประมาณราคาอีกครั ง 

ประธาน -หากใช้ภาษาทั่วไปที่ชาวบ้านเข้าใจ  แบบแปลนโครงสร้างที่เห็นตอนนี คือโครงสร้างหลังคา
เหล็กแขนที่ ยื่นออกมามันโตเท่ากับ เหล็กตัวรับ  กระผมพูดตามที่ เห็นและตามที่
คณะกรรมการโรงเรียน ตัวแทนผู้ปกครองที่แจ้งข้อมูลมา ทุกคนมีความเป็นห่วงสิ่งที่ยึด
เหล็กที่ยื่นออกมานั น ตัวที่ยึดน  าหนักซึ่งหนักเกือบ 750-800 กิโลกรัม และแสดง
ความเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่เกินความจ าเป็น และเสี่ยงอันตราย  จึงได้เสนอแนะควรจะเอา
เหล็กนี ออกได้หรือเปล่า  แล้วสร้างเสาหรือสร้างเสารับสัก 3 เสาแต่ละด้าน กระผมจึงขอ
สอบถามตอนนี การแก้ไขแบบแก้ไขอย่างไร  ช่วยอธิบายหน่อยครับ 

 
นายกิตติพงษ์... 
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นายกิตติพงษ ์ -ตัวแบบแปลนโครงสร้างได้เสริมเป็นทรัส ทรัสหมายความว่าเป็นโครงถักซ่ึงท าด้วยเหล็กอยู่ 
วิศวกรโยธาฯ บนหลัง  เพ่ือรองรับเหล็กแขนยื่นออกมาครับท่านนายก แล้วทรัสนี จะเป็นตัวรองรับน  าหนัก

ตัวแขนทั งหมดและจะมีสลิงดึงรับครับ แทนที่จะตั งเป็นเสา ซึ่งการตั งเป็นเสามันไม่เหมาะ
เพราะว่าตอนนี งานอยู่ในขั นตอนมุงหลังคา  เมื่อมุงหลังคาเสร็จเรียบร้อย  การไปท าเสาใหม่
เราต้องไปท าฐานรากใหม่แล้วก็ท าเสาขึ นไปรับ  เพราะฉะนั นการท าฐานรากใหม่เพ่ือที่จะ
ท าเสา 1.จะให้เกะกะ 2.ฐานรากท่ีท าขึ นมาใหม่จะไปขวาง ซึ่งต้องท าเป็นฐานแผ่ท าฐานเข็ม
ไม่ได้แล้ว เพราะเดิมฐานรากทั งหมดตรงนี เป็นฐานเข็มตอกเข็มหมด   แล้วก็ถ้าท าเป็นเสาก็
ต้องด าเนินการขุดดินท าเป็นฐานแผ่  ซึ่งมันจะเป็นอาคารเดียวที่มีทั งเข็มและมีฐานแผ่      
ในอนาคตอาจเกิดการทรุดตัวไม่เท่ากัน  เสาทรุดมากกว่า  ตัวอาคารใหญ่ไม่ทรุด  ให้เข้าใจ
ง่ายๆ คือเหมือนกับบ้านที่เราเสริมห้องครัว บ้านที่ตอกเข็มครัวท าฐานแผ่   พอใช้ไปสัก
พักนึง ผนังครัวแยกออก ส่งผลให้หลังคาจะรั่วก็จะเป็นไปในท านองเดียวกัน  จึงไม่ควรใช้วิธี
สร้างเสา จึงขอน าเสนอการใช้วิธีทรัส เป็นโครงเหล็กเพ่ือที่จะดึงตัวแขนยื่นออกมาครับ 

ประธาน ขอเชิญผู้ เกี่ยวข้อง ดังนี  ปลัดเทศบาล, ผอ.ส านักการศึกษา, ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1      
(สังขวิทย์), ผอ.ส านักการช่าง, ผอ.ส่วนการโยธา, ช่างวิศวกรโยธาฯ, ประชุมหารือเรื่องปรับ
ลดงบประมาณและเรื่องที่เก่ียวข้องอีกครั ง  

มติ   ที่ประชุมรับทราบ และด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

นายสาโรชฯ  ขอเชิญหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ชี แจงระเบียบวาระที่ 3 เรื่องท่ี 2 เรื่องที่ 3 เรื่องท่ี 4  
รองนายกฯ  และเรื่องที่ 5 

นายนรเศรษฐ์ฯ  เรื่องที่ 2 เรื่อง การชื่นชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานทะเบียนและบัตร เนื่องด้วย  
หน.สป. ส านั กปลัด เทศบาล ได้ รับหนั งสื อเรื่อง ขอขื่ นชมการปฏิบั ติ งานของเจ้ าหน้ าที่                

จากนางอรพินท์ ตรีรัตนพันธ์ ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 จากเหตุการณ์เมื่อวันที่     
21 พฤษภาคม 2562 นางอรพินท์ฯ ได้พามารดามาท าบัตรประชาชน ณ ส านักงาน
ทะเบียนฯ เทศบาลนครตรัง ซึ่งได้รับการอ านวยความสะดวกจากพนักงานเทศบาลนครตรัง
เป็นอย่างดี เช่น พนักงานประชาสัมพันธ์ ที่จัดหารถเข็น, พนักงานฝ่ายทะเบียนฯ ที่อ านวย
ความสะดวกในการจัดท าบัตรประชาชน จึงได้ส่งหนังสือชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยใจ
บริการในครั งนี   

นายนรเศรษฐ์ฯ  เรื่องที่ 3 เรื่อง การตรวจติดตามการด าเนินงานตาม พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกใน 
หน.สป. การพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ .ศ .2558 ตามหนั งสือส านักงาน ก.พ .ร.                

ที่ นร 1218/2397 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2562 เรื่อง การตรวจติดตามการด าเนินงาน
ตาม พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 
ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมเมขลา ชั น 3 
เทศบาลนครตรัง จึงขอแจ้งทุกส านัก/กอง เข้ารับการตรวจติดตามฯ ในวัน เวลา และ
สถานที่ข้างต้น และขอให้เตรียมเอกสารคู่มือประชาชนมาด้วย 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 

นายนรเศรษฐ์... 
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นายนรเศรษฐ์ฯ  เรื่องท่ี 4 เรื่อง การตรวจประเมินมาตรฐานการท่องเที่ยว ประจ าปี 2562 ตามหนังสือ 
หน.สป. กรมการท่องเที่ยว ที่ กก 0404/7409 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2562 เรื่อง ก าหนดการ

ตรวจประเมินตามมาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดอาเซียน ประจ าปี  พ.ศ.2562           
ซึ่งเทศบาลนครตรังได้ส่งเอกสารสมัครขอรับการตรวจประเมิน  จึงก าหนดตรวจประเมิน
และรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ในวันพฤหัสบดีที่  4 กรกฎาคม 2562       
เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ เทศบาลนครตรัง โดยมีก าหนดการลงพื นที่ เวลา 09.30 น. 
เช่น ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง, สนามกีฬาเทศบาล 2 (ทุ่ งแจ้ง),          
โรงพยาบาลวัฒนแพทย์, สถานีต ารวจท่องเที่ยว, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงาน
ตรัง, ศูนย์ OTOP บ้านวังอินทร์ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย เป็นต้น บัดนี  งานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว ฝ่ายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาล ได้ด าเนินการประสานหน่วยเกี่ยวข้อง
เรียบร้อยแล้ว และขอเชิญคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนการงานร่วมต้อนรับคณะตรวจ
ประเมินฯ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมชั น 3 อาคาร
อเนกประสงค์เทศบาลนครตรัง 

มติ   ที่ประชุมรับทราบ 

นายนรเศรษฐ์ฯ  เรื่องท่ี 5 เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local  
หน.สป. Performance Assessment : LPA) ประจ าปี 2562 ตามหนังสือจังหวัดตรัง ที่ ตง 

0023.3/ว 2374 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพของ 
อปท. ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจ าปี 2562 ก าหนดลง
พื นที่ตรวจประเมินฯ ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้อง
ประชุมเมขลา ชั น 3 เทศบาลนครตรัง ทีมประเมิน ประกอบด้วย 
1) นายสมเชต  เรืองอินทร์ ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น        หัวหน้าทีม 
2) นายขจรศักดิ์  ชุมแก้ว  ท้องถิ่นอ าเภอนาโยง    
3) นายสมชาย  แก้วเพ็ง  ปลัด อบต.ควนเมา อ.รัษฎา 
4) น.ส.เสาวภา  คงนคร  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ  
    ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง เลขานุการ 
- นายวัลลภ ช่วยบ ารุง ปลัดเทศบาล ได้ประชุมมอบหมายการจัดเก็บเอกสารประกอบการ
ประเมินไปแล้ว เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.62 และประชุมติดตามการจัดเก็บเอกสาร เมื่อวันที่ 24 
มิ.ย.62  
- ขอเชิญคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนการงานร่วมต้อนรับทีมตรวจประเมินฯ ในวันที่ 2 
กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมเมขลา ชั น 3 เทศบาลนครตรัง 

มติ   ที่ประชุมรับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
นายสาโรชฯ  เรื่องท่ี 1 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จ่ายค่าไฟฟ้า ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดควนวิเศษ  
รองนายกฯ  
 
 
 
 
 

นายสมชาย... 
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นายสมชายฯ  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จ่ายค่าไฟฟ้า ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดควนวิเศษ ตามบันทึก 
ผอ.สน.การศึกษา ข้อความ ที่ ตง 52004(2.2.1.2)/63 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ขอความ

อนุเคราะห์จ่ายค่าไฟฟ้า ของ ศพด.วัดควนวิเศษ ส านักการศึกษาจึงขอหารือในที่ประชุม
เพ่ือให้พิจารณาการอนุเคราะห์จ่ายไฟฟ้า เนื่องจาก ศพด.วัดควนวิเศษ เป็นศูนย์ที่ได้รับถ่าย
โอนมาจากกรมศาสนา แนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการศูนย์ ให้ปฏิบัติตามหนังสือ ที่ 
ตง 0037.3/1862 ลงวันที่  7 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง การบริหารจัดการด้าน
งบประมาณ รูปแบบที่ 2 ข้อ 2 กรณีใช้จ่ายเงินอุดหนุนของรัฐบาลหรือเงินรายได้ของ อปท. 
ให้ อปท.ด าเนินการตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่ อปท. ถือปฏิบัติ 

นายนิคมฯ เห็นควรให้ส านักการศึกษา ค้นหาเอกสารหลักฐานการถ่ายโอนฯ ว่าการถ่ายโอนครอบคลุม 
ที่ปรึกษาฯ ภารกิจด้านใดบ้าง 
นายสาโรชฯ เห็นควรให้ส านักการศึกษา ค้นหาเอกสารตามที่  นายนิคม จันพุ่ม ต าแหน่ง ที่ปรึกษา

นายกเทศมนตรีเสนอ เพ่ือจะได้น ามาเป็นข้อมูลในการพิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายตาม
ระเบียบฯ ต่อไป 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

นายสาโรชฯ  เรื่องท่ี 2 เรื่อง หารือโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  
รองนายกฯ  
นายนันทะฯ  เรื่อง หารือโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
หัวหน้าฝ่ายฯ ได้โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน        

เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณ สุ ข  ซ่ึ ง เทศบาลนครตรั ง  ได้ รั บ อุดห นุ น งบป ระมาณ เป็ น จ าน วน เงิน 
1,320,000.00 บาท จ านวน 66 ชุมชน ชุมชนละ 20,000 บาท จากการประสานงาน
กับชุมชนของเทศบาลนครตรัง ได้รับการตอบรับเสนอโครงการเพียงร้อยละ 10 ของชุมชน
ทั งหมด จึงขอหารือวิธีการประสานงานกับชุมชนเพ่ือให้ได้ชุมชนเป้าหมายครบทั ง 66 
ชุมชน 

นายสาโรชฯ เนื่องจากปัญหาการเรียกคืนเงินงบประมาณและการตรวจสอบโครงการจากหน่วยงานต่างๆ 
รองนายกฯ ปัจจุบันจึงท าให้ผู้น าชุมชนไม่กล้าที่จะเสนอโครงการเพ่ืองบประมาณในการด าเนินงานจาก

เทศบาล 
นายสมชายฯ ขอเรียนว่า กองสวัสดิการสังคมมีความพร้อมในการประสานงานในการนัดหมายให้ชุมชนมา 
หัวหน้าฝ่ายฯ ประชุมรับทราบนโยบายของทุกโครงการ แต่ในด้านการลงพื นที่ และชี แจงโครงการขอให้

เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก เพ่ือจะได้ให้ข้อมูลแก่ชุมชนได้อย่างถูกต้อง 
สมบูรณ์ ครบถ้วน และสามารถตอบข้อสงสัยจากผู้น าชุมชนที่เขียนเสนอโครงการได้ 

ประธาน เห็นด้วยกับการประสานงานที่หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนเสนอ หากมีส านักหรือกองใดมี
โครงการหรือแผนด าเนินงานที่ต้องการประสานกับชุมชนให้แจ้งประสานกับกองสวัสดิการ
สังคม และให้ส านักหรือกองนั นลงพื นที่ไปชี แจงด้วยตนเอง และกรณีที่ชุมชนมีกิจกรรมใดๆ
มอบหมายให้ปลัดเทศบาล หรือรองปลัดเทศบาลเข้าร่วมกิจกรรมนั นด้วย 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และถือปฏิบัติ 
 
 
 

นายสาโรช... 
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นายสาโรชฯ  เรื่องท่ี 3 เรื่อง การประชุมคณะกรรมการอ านวยการและขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรม 
รองนายกฯ  เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกระดับจังหวัด 
นายสมพงษ์ฯ เรื่อง การประชุมคณะกรรมการอ านวยการและขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิม 
ผอ.สน.การช่าง พระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกระดับจังหวัด ตามที่ได้รับ

มอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอ านวยการและขับเคลื่อนโครงการและ
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกระดับจังหวัด 
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมมรกต ชั น 5 ศาลากลาง
จังหวัดตรัง นั น  

 - เทศบาลนครตรังได้เสนอถนนพระราม 6 เป็นถนนเฉลิมพระเกียรติ และจังหวัดก าหนด
เปิดโครงการฯ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562  

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  
ประธาน 1. ก าหนดกิจกรรมจิตอาสา ร่วมกับผู้ปกครอง คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 

(สังขวิทย์) วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. ได้แจ้งรายละเอียดในไลน์กลุ่ม
ผู้บริหารฯ แล้ว และมอบหมายให้ปลัดเทศบาลติดตามด้วย 

 2. วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ผู้จัดงานตรังมาราธอน แจ้งการ
จัดกิจกรรมจิตอาสา บริเวณหน้าโรงแรมเรือรัษฎา จนถึงแยกท่าปาบ จึงได้ความอนุเคราะห์
ให้เทศบาลนครตรังไปรับขยะท่ีจิตอาสาได้ท ากิจกรรมบริเวณหน้าโรงแรมเรือรัษฎา 

 3. ผู้จัดงานตรังมาราธอน ขอความอนุเคราะห์ติดสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์โครงการตรัง
มาราธอน ซึ่งได้แจ้งผู้อ านวยการส านักการช่างแล้ว 

 4. ขอเสนอให้ส านักการศึกษาจัดงานเลี ยงฉลองผลงานการแข่งขันที่ได้รับรางวัลจากการ
แข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคใต้ ครั งที่ 15 ในระหว่าง 19 – 21 มิถุนายน 2562     
ณ เทศบาลเมืองทุ่งสง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นการได้รับรางวัล 7 ปี
ติดต่อกัน เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ผลการแข่งขันของนักเรียน และสร้างความภาคภูมิใจ
ให้กับผู้ปกครอง หรือจัดเป็นมหกรรมแสดงผลงานให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนทั่วไป 

นายสมชายฯ จากผลการแข่งขันทักษะวิชาการฯ ตามท่ีท่านนายกได้กล่าวถึง ซึ่ง เทศบาลนครตรังได้รับ 
ผอ.สน.การศึกษา รางวัล 70 เหรียญทอง, 28 เหรียญเงิน และ 17 เหรียญทองแดง รวมทั งสิ น 115 เหรียญ 

โดยมี อปท.เข้าร่วม 320 อปท. จึงได้เป็นอันดับที่ 1 ระดับภาคใต้ และการแข่งขั น
ระดับประเทศ ก าหนดจัดระหว่างวันที่ 7-10 สิงหาคม 2562 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด มี
กิจกรรม 25 รายการ เข้าร่วมแข่งขัน โดยระหว่างนี จะติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์ โดยใช้
งบประมาณของกองวิชาการและแผนงาน  

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ และถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

เลิกประชุม  เวลา 16.00 น. 

ลงชื่อ................................................ผู้จดรายงานการประชุม 
      (นางสาวพรรณทิพา  แก้วพ่วง) 
      นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

 
ลงชื่อ................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
          (นายนรเศรษฐ์  ชาลปติ) 
         หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  



ระเบียบวาระการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน 
ครั้งที่ 4/2562 

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. 
ณ  ห้องประชุมเมขลา ชั้น 3 ส านักงานเทศบาลนครตรัง 

------------------------------- 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ครั งที่ 3/2562 
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือทราบ 
เรื่องท่ี 1 เรื่อง ติดตามการด าเนินงานโครงการค้างจ่ายปี 2560 – 2561 และงบลงทุน 2562 
(กองวิชาการและแผนงาน) 
เรื่องท่ี 2 เรื่อง การชื่นชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานทะเบียนและบัตร (ส านักปลัดเทศบาล) 
เรื่องท่ี 3 เรื่อง การตรวจติดตามการด าเนินงานตาม พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 (ส านักปลัดเทศบาล) 
เรื่องท่ี 4 เรื่อง การตรวจประเมินมาตรฐานการท่องเที่ยว ประจ าปี 2562 (ส านักปลัดเทศบาล) 
เรื่องที่  5  เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local 
Performance Assessment : LPA) ประจ าปี 2562 (ส านักปลัดเทศบาล) 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
เรื่องท่ี 1 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จ่ายค่าไฟฟ้า ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดควนวิเศษ 
(ส านักการศึกษา) 
เรื่องท่ี 2 เรื่อง หารือโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข (กองสาธารณสุขฯ) 
เรื่องท่ี 3 เรื่อง การประชุมคณะกรรมการอ านวยการและขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกระดับจังหวัด (ส านัก
การช่าง) 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


